
 

 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

  สมยัสามญั  สมยัทีÉ ś  ครัÊ งทีÉ Ś ประจาํปี  พ.ศ. ŚŝŞ4 

วนัจนัทร์ทีÉ  23  สิงหาคม  พ.ศ. ŚŝŞ4   

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 

รายชืÉอผูเ้ขา้ประชุม 

ลาํดบัทีÉ ชืÉอ - –  สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชืÉอ 
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นายอนุสรณ ์ คงฤทธิÍ  

นายพูนลาภ  ไชยสงคราม 

นายวิรตัน์  ไชยฤทธิÍ  

นายวิสุทธิÍ   แกว้เนิน 

นายแดง  จิตรอกัษร 

นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 

นายสุทศัน์  ยิÊมนอ้ย 

นายวิทยา  มณี 

นายเจริญศกัดิÍ   คุณพิพฒัน ์

นายฉตัรชยั  ชุมทอง 

นายจกัรี  ชุมนาค 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิก อบต.หมู่ทีÉ Ś 

สมาชิก อบต. หมู่ทีÉ  3 

สมาชิก อบต. หมู่ทีÉ  3 

สมาชิก อบต. หมู่ทีÉ Ŝ 

สมาชิก อบต. หมู่ทีÉ  5 

สมาชิก อบต. หมู่ทีÉ  6 

สมาชิก อบต. หมู่ทีÉ  6 

สมาชิก อบต. หมู่ทีÉ  7 

อนุสรณ์  คงฤทธิÍ  

พูนลาภ  ไชยสงคราม 

วิรัตน์  ไชยฤทธิÍ  

วิสุทธิÍ   แกว้เนิน 

แดง  จิตรอกัษร 

พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 

สุทศัน ์ ยิÊมนอ้ย 

วิทยา  มณี 

เจริญศกัดิÍ   คุณพิพฒัน ์

ฉัตรชยั ชุมทอง 

จกัรี ชุมนาค 

รายชืÉอผูไ้ม่มาประชุม 

- นายประจวบ  วงัหิน สมาชิกสภาฯ หมู่ทีÉ ř ลาป่วย 

- นายสุพัฒน  เพ็ชรฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 ลากิจ                                                                                                   

รายชืÉอผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

1. นางภัทธณี  ยังชวย หัวหนาสํานักปลัด       ภัทธณี ยังชวย 

2. นายนพนันท  บัวซิม ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน  

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  นพนันท บัวซิม 

เริÉมประชุมเวลา  řŘ.ŘŘ น. 

              เมืÉอทีÉประชุมพร้อม  นายวิรัตน ์ ไชยฤทธิÍ  เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป 

บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว  สมยัสามญั สมยัทีÉ ś ครัÊ งทีÉ 

2 ประจาํปี พ.ศ. ŚŝŞ4  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงันีÊ  
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ระเบียบวาระทีÉ  ř เรืÉองทีÉประธานสภาฯ แจง้ใหที้Éประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1  นายประจวบ  วงัหิน สมาชิกสภาฯ อบต. หมูที่É ř ลาป่วย และ 

นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธิÍ  สมาชิกสภาฯ หมู่ทีÉ ş ลากิจ 

ระเบียบวาระทีÉ  Ś เรืÉองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 

สมยัทีÉ ś ประจาํปี พ.ศ. ŚŝŞ4 เมืÉอวนัทีÉ  řś สิงหาคม ŚŝŞ4 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพิÉมเติม 

 รายงานการประชุมฯหรือไม่ หากไมมี่ขอมติทีÉประชุม 

มติทีÉประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ  ř0  เสียง  ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   งดออกเสียง  

ไม่มี 

ระเบียบวาระทีÉ ś เรืÉองเสนอเพืÉอทราบ 

ประธานสภาฯ เรืÉองแนวทางปฏิบัติเกีÉยวกับการประชุมสภาทอ้งถิÉน ภายใตข้้อกาํหนดออกตาม

ความในมาตรา š แห่งพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ŚŝŜŠ (ฉบับทีÉ śŘ) ลงวนัทีÉ ř สิงหาคม ŚŝŞŜ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิÉน ไดแ้จง้แนวทางปฏิบติัเกีÉยวกบัการประชุมสภาทอ้งถิÉน ภายใตข้อ้กาํหนด

ออกตามความในมาตรา š แห่งพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ŚŝŜŠ (ฉบบัทีÉ śŘ) ลงวนัทีÉ ř สิงหาคม ŚŝŞŜ  การประชุมสภาทอ้งถิÉน

เป็นกิจกรรมทีÉได้รับการยกเวน้ตามข้อ ŝ (ŝ) ของข้อกําหนดฉบับดังกล่าว ซึÉ ง

สามารถดําเนินการได้โดยความเห็นชอบของผูบ้ริหารท้องถิÉนโดยไม่ต้องขอ

อนุญาตตามข้อ Ŝ แต่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกันโรคทีÉทางราชการกาํหนด

อยา่งเคร่งครัด จึงแจง้มายงัสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเพืÉอทราบ 

ระเบียบวาระทีÉ 4 เรืÉองเสนอเพืÉอพิจารณา 

ś.ř เรืÉองร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เรืÉองงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ŚŝŞ5 (วาระทีÉ Ś ขัÊนแปรญตัติ) 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน การพิจารณาร่างข้อบญัญติัฯ วาระทีÉ Ś ให้ปรึกษาเรียงลาํดบั

เฉพาะทีÉ มีการแปรญัตติ หรือทีÉคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัÊน เวน้แต่ทีÉ

ประชุมสภาท้องถิÉนจะไดล้งมติเป็นอย่างอืÉน ขอเชิญนายฉัตรชัย ชุมทอง สมาชิก

สภาฯ หมู่ทีÉ Ş ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ชีÊแจงรายละเอียด 

นายฉตัรชยั ชุมทอง เรียนทา่นประธานสภาฯ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่าง 

ส.อบต. หมู่ทีÉ Ş ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ŚŝŞ5 คณะกรรมการแปร

ญตัติฯ มีความเห็นว่าไม่ตอ้งมีการแปรญตัติ เนืÉองจากร่างขอ้บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ŚŝŞ5 มีความถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ใหค้งไวซึ้É งร่าง

เดิมทัÊงฉบบั 
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ขอใหที้Éประชุมช่วยพิจารณาวา่เห็นดว้ยกบัการพิจารณาของ

คณะกรรมการแปรญตัติฯ หรือไม่ มีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือมีความเห็น

แตกต่างจากคณะกรรมการแปรญตัติฯ หากไม่มี จะขอมติต่อทีÉประชุม 

มติทีÉประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ř0 เสียง  ไม่เห็นชอบ     

ไม่มี  งดออกเสียง  ไมมี่ 

 3.2 เรืÉองร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เรืÉอง งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ŚŝŞ5 (วาระทีÉสาม ลงมติวา่จะให้ตราเป็นขอ้บญัญติัฯ หรือไม่ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ในวาระเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บัญญติัฯ นัÊน จะไม่มีการ

อภิปราย จึงขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณ าว่าจะลงมติให้ตราเป็น

ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เรืÉอง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. ŚŝŞ5 หรือไม่ จะขอมติจากทีÉประชุม ทา่นใดเห็นดว้ยโปรดยกมือครับ 

มติทีÉประชุม เห็นชอบใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัฯ ř0 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไมมี่ 

ระเบียบวาระทีÉ 5 เรืÉองอืÉน ๆ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ก็ไดผ่้านสภาฯ เป็นทีÉเรียบร้อยแลว้  

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรืÉองทีÉจะแจง้หรือเรืÉองทีÉจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่  
นายนพนนัท ์บวัซิม เรียนทา่นประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านทีÉ 

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ไดใ้หค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เรืÉองงบประมาณ 

ปลดั อบต. ปฏิบติัหนา้ทีÉ รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ŚŝŞ5 กระผมคิดว่าแมเ้งินงบประมาณในปี พ.ศ.  

นายก อบต.เขาขาว 2565 จะมีจาํนวนจาํกดั เมืÉอเทียบกบัภารกิจต่าง ๆ ของ อบต. แต่ก็จะสามารถดาํเนิน

กิจการตามทีÉไดต้ัÊงงบประมาณรายจ่ายไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น ตอ้งขอขอบคุณทุกท่าน

อีกครัÊ ง  

ประธานสภาฯ  กระผมมีเรืÉองทีÉจะแจง้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ จาํนวน Ś เรืÉอง 
   1.เรืÉองถนนลาดยางสายบา้นหนองยูง-ป่ายาง ช่วงในเขตพืÊนทีÉ หมู่ทีÉ Ş บา้น 

หว่างคลอง เนืÉองจากกระผมไดรั้บแจง้จากชาวบา้นในพืÊนทีÉหมู่ทีÉ Ş มาว่า คูระบาย

นํÊ าตืÊนเขินทัÊงสองฝัÉงของถนน มีการถมดินและวางท่อระบายนํÊ าขนาดเล็ก ซึÉ งเมืÉอ

เขา้สู่ช่วงหนา้ฝน ทาํให้นํÊ าไหลไม่สะดวก ทาํให้นํÊ าเอ่อลน้เขา้ท่วมสวนยางพารา

ของชาวบา้นทาํให้ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย  ขอฝากให้ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบล ปฏิบัติหน้าทีÉนายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเขาขาว ได้เข ้าไปตรวจสอบในพืÊนทีÉด ้วย เพืÉอทีÉจะได้หาแนว

ทางแกไ้ขและช่วยเหลือ เพืÉอบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้นต่อไป 
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Ś. เรืÉองถนนลาดยางสายบา้นโคกแค-บา้นเขาปูน หมู่ทีÉ  Ś  เนืÉองจากถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ซึÉ งเสีÉ ยงต่อการเกิด

อนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ขอฝากให้ผูอ้าํนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลดั อบต. ปฏิบัติหน้าทีÉนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาขาว ช่วยดาํเนินการ

ปรับปรุง ซ่อมแซมใหถ้นนอยูใ่นสภาพทีÉดีดว้ย     

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรืÉองทีÉจะแจง้หรือมีเรืÉองทีÉจะปรึกษาหารืออีกหรือไม ่

หากไม่มี กระผมจะขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทีÉเขา้

ร่วมประชุมในวนันีÊ   
        

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  

 

          

(ลงชืÉอ)     วิรัตน์  ไชยฤทธิÍ        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

                (นายวิรัตน ์ ไชยฤทธิÍ ) 

                    เลขานุการสภาฯ       

 

(ลงชืÉอ)   อนุสรณ์  คงฤทธิÍ       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                         (นายอนุสรณ ์ คงฤทธิÍ ) 

                  ประธานสภา ฯ   

 

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


